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 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
วันอังคารที่  25 ธันวาคม  ๒๕๖6  เวลา  ๐๙.3๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                             อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา อภิบาล  ดวงใจ 
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา บุญเย็น  พิมภาวะ 
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สะเทียน  ใจปัดชา 
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สุพจน์  จันทองไสย 
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์ 
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สวัสดิ์  ดวงใจ 
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ มงคลชัย มันตาพันธุ์ 
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วิลัย  จะดันพงษ์     
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สนอง  สินอยู่ 

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ธีระวัฒน์  สาระบุตร                   
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สง่า  สุดแสง 
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทองใส  สุมาลัย                       
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา ไกรทอง  นามกาสา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา สุรพล  สุวรรณเขต 
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ศิวกร  ค าตานิตย์ 
3 นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    สิริกร  เนื่องจากจันทร ์

4 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา    อุดม  วารภาส 
5 นางประยงค์  ปัญญานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ประยงค์  ปัญญานนท ์
6 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ชัยยา  ไชยรบ 
7 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านงค์  เมรี 
8 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรวรรณ  พรหมศิริ 
9 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง เภาเงิน  งามนา 

10 นายสิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร สิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี 
11 นางสาวนงนุช  วงส์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นงนุช  วงส์สุวรรณ 
12 นางวิมลรัตน์  พลเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ วิมลรัตน์  พลเศษ 
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เริ่มประชุมเวลา                                09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   ครับ  บัดนี้  ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                                                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 แล้ว   
                                                   สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุมครับ ล าดับต่อไปขอเรียน  
                                                   เชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  และ 
                                                   ด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                           เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลพันนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนา และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บัดนี้ 

สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอเปิด 
 การชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 2  
                                                   ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                         ตามท่ีเทศบาลต าบลพันนา ได้ก าหนดจัดกิจท าบุญตักบาตร
ประธานสภาฯ    เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่ง 

ก าหนดขึ้นในวันที่  27 ธันวาคม 2566  โดยนิมนต์พระสงฆ์ 
จ านวน 9 รูป  รับบิณฑบาตพร้อมฉันภัตตาหารเช้าที่เทศบาล
ต าบลพันนา  โดยในวันเดียวกันนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปี
ใหม่ด้วย  ผมก็ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา                                       
          สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2566 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ที่ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง ครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนาทุกท่าน  ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณและขอ 

ชื่นชมท่านนายก และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาร่วมแรงร่วมใจ 
จัดงานวันลอยกระทงที่ผ่านมา  ทางหมู่บ้านสามหนองรู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง หวังว่าจะมีการจัดงานต่อไปเรื่อย ๆ ครับ ผมได้
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2566  ปรากฏว่า
ไม่มีข้อความท่ีจะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภาหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานครับ  

มติที่ประชุม                                    รับรองเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  3                            เรื่องกระทู้ถาม 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลพันนา เขต 2  ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารครับ เรื่องฝาปิดรางระบายน้ า จากหน้าบ้านกระผม – 
บ้านนายวิชัย   โสภิรักษ์ ซึ่งตามที่ได้ลงส ารวจพ้ืนที่กับท่านนายก 
และได้คุยกันไว้ว่าจะด าเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ า  เป็นฝา
เหล็ก ซึ่งได้มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง  ออกส ารวจว่ามีก่ีจุดยังไม่
ด าเนินแต่อย่างใดครับ  

นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลพันนา เขต 2  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร ครับ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านหนองปลา
เข็ง – นานายสวัสดิ์ ว่าท าไมถึงขยายเขตไฟฟ้าข้ามถนน  ท าไมไม่
ขยายไปในแนวเดียวกัน ซึ่งผมดูแล้วไม่สวยงามครับ 

นายสนอง  สินอยู่                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมสนอง สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

พันนา เขต 2  ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารครับ เรื่องการวางท่อระบายน้ านาพ่อบุญมั่น ไม่ทราบว่า
ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ ผมอยากให้เราเร่งด าเนินการ เนื่องจาก
ถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การด าเนินงานจะเป็นไปด้วยความล าบากครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถามตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถามมาดังนี้ครับ  
- เรื่อง การเปลี่ยนฝาท่อรางระบายน้ า จากบ้านท่าน    

สท.วิลัย – บ้านนายวิชัย โสภริักษ์ ที่เราได้คุยกันไว้  ยังไม่ได้
ด าเนินการครับ ก็ขอฝากทางท่านปลัดด าเนินการด้วยครับ 

- เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านหนองปลาเข็ง –    
นาพ่อสวัสดิ์ ผมและท่านรองสิริกร  ได้ออกส ารวจพ้ืนที่แล้ว  
ปรากฏว่าบริเวณนาพ่อสวัสดิ์ ถัดมามีบ้านอยู่  2 หลัง  แต่ฝั่ง
ตรงกันข้ามมีบ้านชาวบ้านอยู่จ านวนหลายหลัง ดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกของชาวบ้าน ก็เลยคุยกับการไฟฟ้าว่าเปลี่ยนได้ไหม การ
ไฟฟ้าบอกว่าเปลี่ยนได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นฝั่งตรงข้ามครับ  ซึ่งอาจจะ
ดูไม่สวยงาม แต่เพ่ือความสะดวกของประชาชนครับ 

/เรื่องการวางท่อ... 



 -4- 
- เรื่อง การวางท่อระบายน้ าน้ า นาพ่อบุญมั่น ยังไม่ได้

ด าเนินการครับ ผมก็ขอฝากท่านปลัด ท่านรองนายกท้ังสอง ให้
วางแผนว่าจะด าเนินการอย่างไรครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่าน
ประธานสภาฯ                                   ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4                            เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                            5.๑  ญัตติ  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 

     พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขอเสนอญัตติเรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 

                                                                             
หลักการ  

เพ่ือให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกปี 

                                                                                 เหตุผล  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจอีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญ 

/ในการพัฒนา... 
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ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61  

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ได้น าเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 27 หน้า รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า หน้า 1 - 13 ประกอบด้วย 
- ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน  
- ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล  
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
- ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาตร์การพัฒนา หน้า 14-18 ประกอบด้วย 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา 
- นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  

ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
หน้า 19-21 ประกอบด้วย 

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
- ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ส่วนที ่4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 หน้า 22 - 24  

ส่วนที่ 5 ความเห็น ในเรื่องของกรอบ แนวทางและวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 25 - 26 

ส่วนที่ 6 รายงานผลการประเมินและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผ่านระบบ( E-plan :  Electronic Plan) หน้า 27 

 

/ภาคผนวก... 
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ภาคผนวก  
- รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66  จ านวน   114   โครงการ  งบประมาณ  
47,454,200.- บาท  ด าเนินการได้  65  โครงการ งบประมาณ  
30,070,412.42 บาท สามารถจ าแนกรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่
ใน

แผนพัฒนา 

บรรจุในข้อบัญญัติ ฯ  
และที่น าไปปฏบิัติ(รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านาธารณูปโภค 67 24 35.82 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

13 10 76.92 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

18 18 100.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

5 2 40.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหารที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

11 11 100 

รวม 114 65 57.01 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้
ข้อเสนอความเห็นข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล  
ตามประเด็นดังนี้ 
1.การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัด ควรมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เพียงพอไม่มากเกินความจ าเป็น 
ตัวชี้วัดที่ก าหนดควรมีการขจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้  
โดยพิจารณาถึงศักยภาพในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด  
2.การน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

2.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) มี
โครงการที่บรรจุในแผน ฯ เป็นจ านวนมาก แต่การน าโครงการ
พัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ดังนั้นควรพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาให้ 
 

/สอดคล้อง... 
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สอดคล้องกับงบประมาณรายรับของเทศบาล สถานะการคลัง 
ของเทศบาล  
2.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการซึ่งอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่
ไม่มีการด าเนินการ ควรก าชับให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ
ชี้แจงเหตุผลการยกเลิกโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
แล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ เพื่อประกอบรายงานการติดตามและ
ประเมินผล   

ในส่วนขอรายละเอียดผมขอให้สมาชิก ศึกษาจากเอกสาร
ที่แจกให้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการ
ประธานสภาฯ    รายงานผลเพื่อทราบครับ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

5.๒  ญัตติ  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลง
ไว้ต่อสภา ของนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖6 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา   

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
แถลงไว้ต่อสภา ของนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6    

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 48 ทศ วรรค ๕ 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลพันนาและให้
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ไว้โดย 
เปิดเผย ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลพันนาด้วยนั้น  ตลอด
ระยะเวลาผ่านมา  คือในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กระผมและ
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพันนา  ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  และเพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงานตามท่ีได้มุ่งหวัง
เอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร 
ได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับ
หนึ่ง โดยการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด   

/ในโอกาส... 
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ในโอกาสนี้กระผมขอรายงานผลการด าเนินงานที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลต าบลพันนา  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
ซึ่งก าหนดนโยบายการบริหารงานโดยยึดหลักการ  ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมพัฒนา  เพ่ือสร้างความม่ันคงแข็งแรงให้กับประชาชน   
ในเขตเทศบาลต าบลพันนา  ทิศทางการพัฒนาจะยึดความ
ต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  โดยเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งใน 
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของ  
การพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ     
ต่าง ๆ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลต าบล     
พันนา ดังนี้ 

๑. สร้างระบบสาธารณูปโภค  ถนน  ไฟฟ้า ประปา  ท่อ
ระบายน้ า                     
 ๒. ปรับภูมิทัศน์บึงค าอ้อ หนองบ่อใหญ่และแหล่งน้ าอ่ืน 

                       ๓. บริหารจัดการ การจัดเก็บขยะให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                       ๔. บริหารจัดการแหล่งน้ า  เพื่อการบริโภคและ 
     การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
                       ๕. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  (โซล่าเซลล์) 
                       ๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทขอม ให้ยั่งยืน 
                       ๗. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  ให้สอดคล้องตามบริบท 

ของแต่ละหมู่บ้าน 
                       ๘. ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสู่สากล 
                       ๙. ส่งเสริมอาชีพหลังฤดูการท านา เพ่ือสร้างรายได้ 
                       ๑๐. จัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
                       ๑๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงวัย   

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เยาวชนห่างไกล   

ยาเสพติด 
                         ๑๓. ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยจัดหาบุคลากรที่มีความ 
     ช านาญเฉพาะด้านให้กับสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๔. ประสานองค์กรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วม
แก้ปัญหาน้ าท่วม 

๑๕. บริหารงานประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรม
มาภิบาล โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกมิติ 

                       ๑๖. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง 
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลพันนา 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน  ดังนี้ 
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1.นโยบายเร่งด่วน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ได้แก่  การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  
กระผมให้ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานประเภท
สาธารณูปโภค  เพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับ
ความสะดวกสบาย น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสบาย  โดยมีแนวทางใน
การด าเนินการในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้
ครบถ้วน เต็มพ้ืนที่ จะเร่งด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างเต็มที่ จะด าเนินการพัฒนาสร้างระบบสาธารณูปโภค  อาทิ 
เช่น   เร่งรัดปรับปรุงระบบ  ถนน  ประปา  ท่อระบายน้ า  ระบบ
ป้องกันน้ าท่วม  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง  เพียงพอกับความ
ต้องการของชุมชน  เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  สร้างช่องจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ถนน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร  เครื่องหมายบอก
เส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุด
เสี่ยงต่าง ๆ  เพ่ืออ านวยความสะดวกปลอดภัยและรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน 
๓.นโยบายด้านการพัฒนาและพื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลพันนา บริหาร
จัดการแหล่งน้ าและส่งเสริมการใช้พลังงานโซล่าเซลล์เพ่ือการ 
บริโภคและการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
๓.นโยบายด้านการพัฒนาและพื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลพันนา บริหาร
จัดการแหล่งน้ าและส่งเสริมการใช้พลังงานโซล่าเซลล์  เพื่อการ
บริโภคและการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นน า ที่มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ  
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โดยด าเนินการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ต าบลพันนา 
ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่
ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ   
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์  อาทิ เช่น  ปรับภูมิทัศน์บึงค าอ้อ  
หนองบ่อใหญ่  และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ   ให้สะอาด  สดใส  ลดภาวะ
โลกร้อน พัฒนาพ้ืนที่สี เขียวบริเวณถนน อย่างต่อเนื่อง ให้
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย  
ด้านการปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน บริหารจัดการ การจัดเก็บขยะให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดย
การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
๔.นโยบายด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม  และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด้านการศึกษา เพ่ือให้เทศบาลต าบลพันนาเป็นแหล่งการศึกษาชั้น
ดีส าหรับเยาวชน  โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
รวมทั้ง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสมตามวัย  ส่งเสริมด้านการศึกษา โดย
จัดหาบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านให้กับสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรม  โดยส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อ
การจัดงานประเพณีประจ าชาติ และประเพณีท้องถิ่น ให้
สอดคล้องตามบริบทของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งงานเฉลิมฉลองใน
โอกาสส าคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์  โดยเน้นการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่
กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวปราสาทขอมให้ยั่งยืน  ให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าและ
ชุมชนในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม 
รวมทั้ง การพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจร
ของนักท่องเที่ยว  ส่งเสริมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในเชิงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดย
การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริม 
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สุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาตลาดสะอาด
ปลอดสารพิษส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงวัย ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ีอ
พัฒนาการบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการ
บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 
ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และ
การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และจะจัดให้มีศูนย์นันทนาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
๖.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 
จะส่งเสริมอาชีพหลังฤดูการท านา เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในชุมชน  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้โดยสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  
จัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์จากชุมชน  ส่งเสริมต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสู่สากล   
๗.นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

                เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตนเองในการ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  โดยการรณรงค์
ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ 
และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการ
แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนา
เทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 
๘.นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 

                 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายและ 
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และคุ้มค่า  โดยมีการวางแผนพัฒนาและ
การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุก
ด้านอย่างต่อเนื่อง   การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมมา 
ภิบาลโดยยึดมั่นในจริยธรรมของผู้บริหาร จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผยตรวจสอบได้ ภายใต้ความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วพร้อมที่
จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพของงานและบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก  ด าเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
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อย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ที่ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก  การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลในทุกข้ันตอน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
น าเสนอ ตรวจสอบ 
     ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลพันนา  เป็นไป
ตามบทบัญญัติ  ในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พุทธศักราช 2562 
ความว่า  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี   บัดนี้สิ้น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  แล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล
พันนา  และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกครับ   

นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการ
ประธานสภาฯ    รายงานผลเพื่อทราบครับ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

5.3  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการใหม่) ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู  
(ส านักปลัด) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ด้วยเทศบาลต าบลพันนา มี
ความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิมงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
 

/ครุภัณฑ.์.. 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บทีียู ส าหรับใช้งานในห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลพันนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
- เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพลสเซอร์ 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน จัดซื้อ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
โอนเพ่ิม 32,200 บาท  (รายการใหม่) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(ส านักปลัด) 
รวมโอนเพิ่ม  32,200.- บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  งบประมาณที่ตั้งไว้  72,000..- บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  62,000.- บาท  โอนลด  32,200.-  บาท  เพ่ือไปเพ่ิม
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) (ส านักปลัด) 

        รวมโอนลด  32,200.- บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

/นายอภิบาล... 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไมห่ากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000     
บีทียู หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี  6                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านสนอง  สินอยู่  ครับ 
นายสนอง สินอยู่    เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน ผมนายสนอง  สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  

เขต 2 ผมขอสอบถาม  เรื่องการจัดกิจกรรมท าบญุตักบาตรและ
กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่ทราบว่ามี
รายละเอียดและขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างไร   

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ   
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในการจัดกิจกรรมท าบุญ 
นายกเทศมนตรี  ตักบาตรและกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นั้น 

เทศบาลไม่มีงบประมาณในการด าเนินการครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะ
ประกอบด้วย ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์ ส่วนอาหารที่จะถวาย
พระสงฆ ์เจ้าหน้าที่ท ามาถวายกองละ 1 รายการ คณะผู้บริหาร 1 
รายการ และขอความอนุเคราะห์จากสภา 1 รายการครับ  ส่วนใน
การจับสลากของขวัญนั้น ของขวัญจะได้จาก ผู้บริหาร  ปลัด รอง
ปลัด และจากสภาเทศบาล  อาหารในการจัดงานเลี้ยง เป็นโต๊ะจีน  
งบประมาณได้จาก ผู้บริหาร ปลัด  รองปลัด ผอ.กองทุกกอง 
เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเก็บในอัตราลดหลั่นกัน และถ้ามีเวลาก็จะมี
การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ครับ 

 นายอภิบาล  ดวงใจ                           ในส่วนของสภา จะสนับสนุนปัจจัยถวายพระสงฆ์  อาหารถวาย  
ประธานสภาเทศบาลฯ   พระสงฆแ์ละของขวัญจับสลากปีใหม่ครับ  
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายธีระวัฒน์  สาระบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  

เขต 2 ผมเห็นด้วยกับท่านประธานครับ  
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายมงคลชัย มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา 
         เขต 1 ผมเห็นด้วยกับท่านประธานครับ ในเรื่องของ 

/ปัจจัย... 
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ปัจจัยถวายพระ อาหารถวายพระสงฆ์ โดยเฉพาะของขวัญ      
จับสลาก เพราะถือว่าเป็นการให้ขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ใน
การท างานครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านรองสิริกร  เนื่องจากจันทร์ครับ 
นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์  เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
รองนายกเทศมนตรี   ผมนายสิริกร เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขออนุญาตเรียนชี้แจงการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ 
ติดตั้งไฟฟ้าครับ  ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่
เทศบาลมีงานค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นงานวางท่อ งานประปา 
เรื่องเสาไฟที่ท่านสุพจน์ จันทองไสย แจ้งไว้ตรงแยกต าบลวัฒนา
และท่านมงคลชัย  มันตาพันธุ์ ไฟส่องสว่างตรงแยกโรงยาง     
เสี่ยต่าย สองจุดนี้เรามีเสาไฟแล้ว  ตามท่ีแจ้งแล้วในตอนต้น เหลือ
แค่ท าตอม่อเพ่ือจะท าการติดตั้งครับ ก็ได้มอบหมาย ผอ.กองช่าง
ไปแล้วครับ น่าจะด าเนินการได้ในช่วงหลังปีใหม่ครับ ในส่วนของ
ไฟโซล่าเซลล์สายบ้านงิ้ว - ดอนเขือง  ตรงคอสะพานคอนกรีต ที่มี
ปัญหาไม่ค่อยสว่างนั้น ผมได้ปรึกษากับท่านนายกว่า จะต่อเสาให้
สูงขึ้นครับ 

นายธีระวัฒน์ สาระบุตร   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอว่าให้ย้ายเสาครับ  ขยับออกมาอีกประมาณ 10 เมตร 

เพราะเวลาประมาณ 20.00 น. ไฟก็ดับแล้ว  คงจะเพราะว่ามี
พลังงานไม่พอ เนื่องจากกิ่งไผ่ยื่นมาบังแสงอาทิตย์ครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของไฟโซล่าเซลล์ 
นายกเทศมนตรี ในเบื้องต้น จะแก้ปัญหาโดยการต่อเสาให้สูงขึ้นถ้าไม่ได้ ค่อย

พิจารณากันใหม่ เพราะที่ผมออกพ้ืนที่ส ารวจ ก็มีกิ่งไผ่ยื่นมาบัง
แสงอาทิตย์ ซึ่งอาจท าให้มีพลังงานไม่เพียงพอ ซึ่งติดตั้งตรงนั้นผม
เห็นว่าเหมาะสมเพราะตรงกับป้ายแนวเขต และอาจจะต้องให้ช่าง
ไปตัดกิ่งไม้ออกก่อนครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์ครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านครับ ผมขอเสนอเพ่ิมเติม เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   

สายบ้านหนองปลาเข็งที่สร้างใหม่ และสายบ้านงิ้ว – บ้านสร้าง
แป้น  ถึงพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีคนต าบลพันนาอาศัยอยู่ แต่ก็เป็นพื้นที่
ของเราเราต้องดูแล  ในอนาคตเมื่อมีไฟฟ้า  มีน้ า และประชากร
เพ่ิมข้ึน ผมคิดว่าน่าจะมีการขยับขยายออกมาครับ 
และขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องครับ คือเรื่องก าจัดวัชพืชคลองข้างถนนทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 22  เพราะว่าช่วงหน้าฝนน้ าไหลไม่
สะดวก  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง  ขอฝากท่านประธานไปยัง 

/ท่านนายก... 
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ท่านนายกพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ   
นายกเทศมนตรี     ในเรื่องการก าจัดวัชพืช คลองข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 

22  ผมได้ประสานไปทางแขวงการทางสกลนคร ที่ 2 แล้ว ซึ่ง
ได้รับแจ้งว่า  ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งตอนนี้เราได้ 
ท า MOU กับเรือนจ าสว่างแดนดิน ในการให้นักโทษออกมา
ด าเนินการให้  แต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียด ซึ่งถ้าจะใช้รถแบคโฮก็
ยังติดขัดเรื่องงบประมาณในการด าเนินการ  ก็ขอฝากทางท่าน
ปลัดดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ  

นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์  เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
รองนายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจงเรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมเติมครับ   

ตามระเบียบในการขอใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร นั้นหลักฐาน ต้องมี
รูปถ่ายบ้านที่อาศัย สมุดขึ้นทะเบียนเกษตรกร และโฉนดที่ดิน 
ครับ แต่ทั้งสามสายที่กล่าวมา ผมได้ด าเนินการขอไว้เรียบร้อยแล้ว
ครับ ทีข่อไปมีประมาณ 20 – 30 ครัวเรือน ถ้ามีมาเพ่ิมก็น่าจะ
เป็นการดี จะได้เป็นการเพิ่มความจ าเป็นและความต้องการมากขึ้น 
ก็จะมีผลต่อการพิจารณาให้เร็วขึ้นด้วยครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านสง่า  สุดแสง ครับ 
นายสง่า  สุดแสง    เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านครับ เรื่อง การถมที่บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7 ตรงสาม 
     แยกสหกรณ์หมู่บ้านที่มีปัญหา ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ส่ง 

เจ้าหน้าทีอ่อกไปดูบ้างไหมครับ  เห็นว่ายังตกลงกันไม่ได้ครับ   
ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกด้วยครับ 

นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์  เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
รองนายกเทศมนตรี   ทุกท่าน กรณีการถมที่บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 ผมและ 

ท่านปลัด ท่านรองปลัดได้ออกไปดูและพูดคุยกับเจ้าของที่แล้ว  
เจ้าของที่ก็ตกลงว่าจะดันดินขึ้นให้พ้นจากถนน  วันนั้นก็ตกลงกัน
เรียบร้อยแล้ว  และยังได้ถ่ายรูปร่วมกัน แต่มีประเด็นอยู่ว่า ศาลา
ทีพั่ก ก่อสร้างยาวไปถึงหน้าบ้านของเขา  ผมว่าน่าจะเป็นประเด็น
นี้มากกว่า แต่ถ้าตกลงกันได้ระหว่างชาวบ้านผมก็อยากจะให้คุย
กัน  แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ทางเทศบาลจะได้ลงไปพูดคุย  ก็ขอฝากท่าน
ผู้น าด้วย แต่เท่าที่ได้พูดคุย  เจ้าของที่อยากให้รื้อศาลาครับ  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนนี้ครับ ตรงนั้น เป็นตลาดนัด 
นายกเทศมนตรี  คลองถม และศาลาพักก็บดบังหน้าบ้านเขาจริงๆ ครับ ก็ฝากท่าน 

สท.สง่า  สุดแสง ให้พิจารณาว่า เราพอจะมีสถานที่ตรงไหนที่
เหมาะสม จะได้ท าการย้ายศาลาให้ครับ 
 
 

/นายอภิบาล... 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ 
ประธานสภาเทศบาล                           ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ 
     ขอ ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.30 น. 

  
 
    (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางวิมลรัตน์  พลเศษ) 

            ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 

 
(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายไกรทอง  นามกาสา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 

 
              

(ลงชื่อ)         ประธานกรรมการฯ 
(นายสง่า  สุดแสง) 

 
 
   (ลงชื่อ)       กรรมการฯ (ลงชื่อ)            กรรมการฯ 
            (นายวิลัย  จะดันพงษ์)    (นายธีระวัฒน์  สาระบุตร) 
 
 
   (ลงชื่อ)           กรรมการฯ  (ลงชื่อ)          กรรมการฯ 
           (นายสนอง  สินอยู่)                (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 
 
 
(ลงชื่อ)       กรรมการฯ  (ลงชื่อ)      กรรมการฯ 
         (นายสุพจน์  จันทองไสย)                              (นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์) 
 
สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.....สามัญ......  สมัยแรก  เมื่อวันที่....19..... เดือน....กุมภาพันธ์......พ.ศ. 2567...... 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                            (นายอภิบาล  ดวงใจ) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  


